

‘พีทีทีโออาร์’ เสนอบอร์ด อนุมัติแผนลงทุนส.ค.น⁷

หนุนธุรกิจ “นอนออยล์” คาดแข่งขันคล่องตัวขึ้น

กรุงเทพธุรกิจ • ‘พีทีทีโออาร์’ เตรียมจัดทำแผนลงทุน 5 ปี เสนอบอร์ดอนุมัติ ส.ค.น⁷ มุ่งธุรกิจนอนออยล์และต่างประเทศ หนุนอีบีดีธุรกิจน้ำมัน คาดเพิ่มการแข่งขันคล่องตัวมากขึ้นหลังโอนทรัพย์สิน นำร่องเปิดร้านอเมซอน ดิจิทัลงานผู้พิการแห่งแรกในมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนขยายเป็น 5 สาขาในปี

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีโออาร์ อยู่ระหว่างจัดทำแผนลงทุนระยะ 5 ปี (2561-2565) ใหม่ หลังจากโอนทรัพย์สินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกจาก ปตท. ไปสู่พีทีทีโออาร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา คาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท (บอร์ดพีทีทีโออาร์) เห็นชอบภายในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนไฟล์ลิ่งต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ช่วงปลายปี

เบื้องต้นกรอบการดำเนินธุรกิจของพีทีทีโออาร์ จะยังคงคอนเซ็ปต์สถานีสาน้ำมัน (บีเอ็ม) ที่อยู่ชุมชนและสังคมที่จะเติบโตไปพร้อมกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ปัจจุบันบีเอ็มน้ำมัน ปตท. ดำเนินการโดยเอสเอ็มอีถึง 80% และร้านค้าอเมซอนดำเนินการโดยเอสเอ็มอีถึง 90%

“การปรับธุรกิจน้ำมันไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของพีทีทีโออาร์ ซึ่งเป็นผู้ค้ารายหนึ่งในธุรกิจน้ำมัน และ ปตท. ก็จะไม่หายไป ซึ่งในธุรกิจค้าปลีก มีผู้ค้าหลายราย พีทีทีโออาร์ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะคงคอนเซ็ปต์เดิมไว้ แต่ในแง่ของธุรกิจจะมีความคล่องตัวมากขึ้น”

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของพีทีทีโออาร์ จะเป็นการต่อยอดการเติบโตจากธุรกิจน้ำมันในประเทศที่จะมุ่งเน้นไปสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (นอนออยล์) และธุรกิจ ในต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งตั้งเป้าหมายเพิ่มการเติบโตของกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อีบีดี) มากขึ้น จากปัจจุบัน อีบีดีธุรกิจน้ำมันในประเทศอยู่ที่ 80% จากอีบีดีธุรกิจน้ำมันในปี 2560 อยู่ที่ 19,598 ล้านบาท

วานนี้ (17 ก.ค.) ปตท. ได้จัดพิธีเปิด Cafe Amazon for Chance (คาเฟ่ อเมซอน ฟอรั่ แชนซ์) ที่บริเวณสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

นับว่าเป็นโครงการวิสาหกิจชุมชนที่ได้นำความสำเร็จของธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน สร้างคุณค่าให้สังคมด้วยการพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากผู้พิการทางร่างกาย และได้รับการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา รวมทั้งไม่มีการอบรมพัฒนาความสามารถในสายอาชีพ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงพลังของการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยตั้งเป้าหมายมีร้านค้าเฟอเมซอน ฟอรั่ แชนซ์ รวม 5 สาขาภายในปี และอนาคตจะสนับสนุนให้สมาคมผู้พิการต่างๆ สามารถจัดตั้งร้านอเมซอนเองได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร สามารถเลี้ยงตนเอง โดย ปตท. อาจสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งด้วย

โดยปัจจุบัน ปตท. มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพ ตามกฎหมายที่กำหนดให้จ้างผู้พิการ 1% ของจำนวนพนักงาน หรือ 50 คน จากพนักงาน ปตท. ราว 5,000 คน และยังมีสถานีสาน้ำมัน (บีเอ็ม) ที่ออกแบบเพื่อผู้พิการ (เฟรนลี่ ดีไซน์) จำนวน 300 แห่ง จากบีเอ็มปตท. ทั่วประเทศ 2,300 แห่ง

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยินปัจจุบันมีอยู่ 2 สาขา ที่สำนักงานอธิการบดีและคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในสิ้นปีนี้จะขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาบ้านเจ้าพระยา สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง และสาขากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกำไรจากร้านคาเฟ่ อเมซอน จะนำไปเป็นกองทุนในการพัฒนาอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการต่อไป